

Có can đảm chấp nhận thất bại

Xin cảm ơn học viện công dân ICEVN đã tổ chức cuộc thi ý nghĩa này. Tôi rất hâm mộ tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lan với những câu nói ý nghĩa như: “Thất bại không phải là những thứ định giá trị con người bạn mà những thất bại là những phước hạnh, những điều tốt đẹp xảy đến cho bạn để giúp bạn trưởng thành hơn, tốt đẹp hơn”.

Thế giới này có công bằng không? Có người nghĩ thế giới này vô cùng bất công, họ thấy mình không giàu có như người khác, cũng không may mắn bằng người ta, luôn cảm thấy mình có cố gắng cỡ nào đều thua kém người khác nên họ luôn phàn nàn, chê bai, đổ lỗi. Tôi nghĩ: Thế giới này rất công bằng, chúng ta đều có cùng một lượng thời gian như nhau. Người nào có đủ lý tưởng và nghị lực thì nhất định sẽ vượt qua được những gian nan, khó khăn để đi tới thành công. Tự tin là bước đầu tiên hướng tới thành công, nói cách khác, thiếu tự tin chính là nguyên nhân thất bại đầu tiên.

Những người nghĩ rằng sự thành công hay thất bại của mình đều là “số mệnh” thực chất chỉ đang kiếm cớ cho thất bại của bản thân. Tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lan nói rất đúng: “Không ai trên đời này không thất bại cả”. Hãy lắng nghe câu chuyện của những người đã can đảm đối mặt với nghịch cảnh không may gặp phải của mình như anh Christopher Reeve (trong ICEVN - Accountability Video 1) hay như anh W Mitchell (trong ICEVN - Courage Video 3). Họ tất nhiên cũng không mong muốn phải gặp những tình cảnh éo le ấy nhưng khi đối mặt với nghịch cảnh thì họ không lựa chọn cam chịu, không phàn nàn cuộc đời bất công. Họ chọn đối mặt với cuộc sống bằng nụ cười trên môi mỗi ngày và đã tạo ra những thành tựu thật đáng nể.

Trong những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời thì khung tư duy của tinh thần trách nhiệm càng quan trọng, rằng “Chúng ta có thể lựa chọn đổ lỗi, lựa chọn vai trò là nạn nhân hay là người chủ động“ (trích ICEVN - Accountability Video 3). Bởi vậy, khi gặp khó khăn, thất bại thì chúng ta cần dùng một thái độ tích cực để đối diện, tích cực nắm bắt những lựa chọn khác trong vận mệnh của chúng ta, dùng nỗ lực của mình để thay đổi và khi thực sự không thể thay đổi thì chúng ta cũng dám can đảm chấp nhận chúng. Mặc kệ chúng ta có thể thành công hay không, chỉ cần ta dám trực diện với thất bại, với nỗi sợ của mình thì ta đã có một cơ hội thành công, còn nếu chỉ đem thời gian lãng phí ở hối hận, ganh ghét và lười biếng thì chúng ta nhất định sẽ thất bại, mà lại là một thất bại thảm hại

Đối diện thất bại, tư duy sai lầm là: Ai cũng đều sẽ phạm sai lầm và tìm cớ cho thất bại của mình; tư duy đúng đắn là: Ta can đảm gánh chịu trách nhiệm, học hỏi từ sai lầm, phòng ngừa sai lầm tái diễn. Điều quan trọng là ta đã từ thất bại này mà có được thêm kinh nghiệm và trí tuệ. Thành công là gì? Chính là sau tất cả những con đường dẫn đến thất bại sẽ chỉ còn lại một con đường duy nhất, đó chính là con đường dẫn đến thành công. Nếu chúng ta có thể can đảm chấp nhận thất bại thì cũng có nghĩa là chúng ta đang rảo bước về hướng thành công.

Message from the GRACE contest committee/Ban Tổ Chức cuộc thi về GRACE

Xin mời quý vị xem các bài dự thi của cuộc thi về Lòng Can Đảm và giúp chúng tôi chọn bài nào hay nhất bằng cách nhấn nút **"Like"** vào bài quý vị cho là thể hiện rõ nhất ý nghĩa của Lòng Can Đảm và chia sẻ cách thể hiện Lòng Can Đảm hữu hiệu nhất.

Các video về Lòng Can Đảm trên ICEVN Fanpage:

Video 1: <https://www.facebook.com/icevn.org/videos/218880515821180/>

Video 2: <https://www.facebook.com/icevn.org/videos/1412082798999124/>

Video 3: <https://www.facebook.com/icevn.org/videos/2661272460797513/>

Video 4: <https://www.facebook.com/icevn.org/videos/173538990346958/>

Các bài dự thi trên Facebook:

https://www.facebook.com/pg/icevn.org/photos/?tab=album&album_id=2571965813015906

Chúng tôi sẽ công bố kết quả trên Facebook ngày 20, tháng 5, 2020.